



ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากคุณสมบัติบุคคล
คุณลักษณะของบุคคลและเค้าโครงเอกสารผลงานพร้อมข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอำนาจตามความนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว๗
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และประกาศ อ.ก.พ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมชื่อผลงานที่เสนอเข้ารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. วิธีการประเมินผลงาน

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานจัดทำเอกสารผลงานฉบับสมบูรณ์
ตามคู่มือการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ)
จำนวน ๕ ชุด โดยส่งเอกสารผลงาน (ผ่านต้นสังกัด) ถึงสำนักงานเลขาธิการกรม ภายในระยะเวลา ๓ เดือน
นับจากวันที่ประกาศให้ได้รับคัดเลือก ฯ

๒. การแต่งตั้งผู้เข้ารับการประเมิน


๒.๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในเลขที่ตำแหน่งที่ครองอยู่ในวันที่ผู้เข้ารับการประเมินผลงาน
จัดส่งเอกสารผลงาน ภายในระยะเวลาตามข้อ ๑. โดยที่เอกสารผลงานต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ
นำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขในสาระสำคัญและไม่ก่อนวันที่ผู้ได้รับการคัดเลือก
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด กรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้แก้ไขผลงาน
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่
ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเอกสารที่แก้ไขแล้ว และคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติให้ผ่าน
การประเมิน

๒.๒ เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินมีความโปร่งใส เป็นธรรม และได้บุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม จึงให้มีการทักท้วงในเรื่องการจัดทำผลงานซ้ำซ้อนหรือลอกเลียน
ผลงานภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ และหากกรณีมีผู้ทักท้วงแล้วตรวจสอบว่าข้อทักท้วงนั้นมีมูล
จะดำเนินการต่อไป หรือหากข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และดำเนินการตามเห็นสมควร และหากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตรวจสอบพบว่าข้าราชการรายใด
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ สัดส่วนการจัดทำผลงาน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ
หรือมีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานให้ผู้อื่นให้จัดทำผลงาน

โดยผลงาน...

โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนเอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะสั่งระงับหรือ
ยกเลิกคำขอการประเมินบุคคลหรือระงับการแต่งตั้งหรือดำเนินการเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการรายนั้น
โดยให้ถือว่าข้าราชการรายนั้นเป็นผู้ทุจริตในการขอรับการประเมินและจะดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ
รายดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามมิให้เสนอขอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่ถูกระงับหรือยกเลิกการพิจารณาคำขอ ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นางกรรณิการ์ แสงทอง)
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
+แนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติและเสรีภาพ ลงวันที่ 14/11/ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	เค้าโครงผลงาน	
				ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา
๑	นางสุพิชฌาย์ โชติพิบูลนันท์	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕	สำนักงานเลขานุการกรม	เรื่อง การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการจ่ายเงินแก่ ผู้มีสิทธิรับเงิน	เรื่อง เสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนา เรื่อง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในกรณีการยื่นขอรับเงิน ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (One Stop Service)
๒	นางจิรภรณ์ ศิริพลัง ทุมมาศ	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓	กองส่งเสริมสิทธิและ เสรีภาพ	เรื่อง การบริหารจัดการค่าแปลและจัดพิมพ์ บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่สู่สายตา นานาชาติ	เรื่อง การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่องค์กร ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่ละเมิดสิทธิ มนุษยชน